



## ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔

ตามที่ได้มีประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ , ๗ และ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ดังต่อไปนี้

### ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) รวม ๑๐๙ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก .

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ (แบบคำร้อง ๑)
๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
๓. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้มีสิทธิสอบจริง จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ผู้สมัครสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้านาม ชื่อ สกุล ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หากพบปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลโดยมีหลักฐานประกอบด้วย ดังนี้

๑. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (แบบคำร้อง ๒)

๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

๓. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

โดยให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้ที่กองอำนวยการสอบประจำสถานที่สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. เพื่อขออนุญาตเข้าห้องสอบ

#### **ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ**

๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) **ดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.** ตามสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	สถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี อาคาร ๔ ชั้น ๒ (แผนกวิชาช่างยนต์) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	๐๐๐๐๑ ถึง ๐๐๑๐๙

๒. เมื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว ถ้าผู้สมัครสอบรายใดได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป

#### **ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)**

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๑.๑ ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ต้องดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจนเป็นเหตุให้ต้องถูกกักตัว หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) หรือเจ็บป่วยในทุกกรณี รวมทั้ง ผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครุภัณฑ์ไม่สามารถเข้ารับการประเมินเพื่อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ และจะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อขอเข้ารับการประเมินเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในภายหลังได้

๑.๒ ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ผู้เข้าสอบฯ จัดหามาเองตลอดเวลาในบริเวณสถานที่สอบ อาคารสอบ และขณะที่อยู่ในห้องสอบรวมถึงรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่สถานที่สอบกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สถานที่สอบจัดเตรียมไว้ให้ทำความสะอาดมือก่อนขึ้นอาคารสอบ